



# ด่วนที่สุด



ที่ คค (ปคร) ๐๒๐๓/๑๙๖๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ

(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม

เห็นชอบ/อนุมัติ) เมื่อวันที่ ...๕

เรื่อง ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ ๒๗

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างอิง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๑๔๕๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ผลการเยือนญี่ปุ่นของนายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum ครั้งที่ ๒๗ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ ประเด็นที่ ๒ การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ระยะ ๕ ปี ประเด็นที่ ๔ การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ ประเด็นที่ ๑๑ การศึกษาดูงานที่ Haneda (HI) Innovation City ในกรณีนี้ กระทรวงคมนาคมขอเรียนว่า การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะ ๕ ปี จะเป็นแนวทางให้ไทยและญี่ปุ่นใช้เป็นกรอบในการดำเนินการร่วมกัน และการขยายการลงทุนจากญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย เช่น สาขายานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะช่วยสนับสนุนการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมพร้อมให้การสนับสนุนการหารือกับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องของไทยและฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับสมบูรณ์ และหารือเกี่ยวกับช่วงเวลาและแนวทางในการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นระยะ ๕ ปี ในห้วงการประชุม HLJC เพื่อให้การดำเนินการความร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองการต่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๓๓๗๙ หรือ ๐๖ ๖๑๔๗ ๑๕๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๔๘๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ papassara.t@mot.go.th